
ายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันที ่ ๘  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 ผู้มาประชุม             เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลตำบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  

๒ นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามขา ก้าน  ศรีสุขกาญจน์  
๓ นายบุญศร ี โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๑ บุญศรี  โต๊ะสิงห์  

๔ นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๑ อาภรณ์  โต๊ะสิงห์  

๕ นายสมบูรณ์  บุญอำนวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๑ สมบูรณ์  บุญอำนวย  

๖ นายสอน  ใจดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๑ สอน  ใจดี  
๗ นายสิริพงษ์  สิริวุฒิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๑ สิริพงษ์  สิริวุฒิธรรม  
๘ นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๒ สมชัย  ธรรมรักษ์  
๙ นายกล้า  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๒ กล้า  กมลเลิศ  

๑๐ นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๒ ทัศนา  ทรมีฤทธิ์  
๑๑ นายวุฒิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๒ วุฒิพงค์  แก้วงาม  
๑๒ นายสุธี  สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขา เขต ๒ สุธี  สีจันดา  
๑๓ นางสาวอนันตา  โพธ์ิอุดม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามขา อนันตา  โพธ์ิอุดม  

 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีตำบลสามขา สกาว  เมฆา  
๒ นางอุษณีย์  วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย   
๓ นายสุพจน์  พงศ์สมโพธ์ิ รองนายกเทศมนตรีตำบลสามขา สุพจน์  พงศ์สมโพธ์ิ  
๔ นายสุวรรณ  แสนแวทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย์  
๕ นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
๖ นายคงฤทธ์ิ  ศรีรัตน์ นักจัดการงานท่ัวไป คงฤทธิ์  ศรีรัตน์  
๗ พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าสำนักปลัด ไพบูลย์  นามโน  
๘ นายเธียรพัฒน์  สังสนา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เธียรพัฒน์  สังสนา  
๙ นางสาวธนวรรณ์  บุ่นวรรณา นิติกร ธนวรรณ์ บุ่นวรรณา  

๑๐ นางสาวจรินญา  สอนสิงห์ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล จรินญา  สอนสิงห์  
 



นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

๒ 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามขา  ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
   เทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม     เมื่อครบองค์ประชุมจึงนำเรียนประธานสภา
   เทศบาล และประธานเปิดประชุม    เวลา ๐๙.๑๐ น. 
 

 

   ขอสวัสดีค่ะท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้      
   มีเกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม   ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลตำบล
   สามขา สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่๑ ประจำปี  
   พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาล 
   ตำบลสามขา  และที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  
   เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู ้ทรง
   เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่านในเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้น ดิฉันมีเรื่อง
   นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ นะคะ เรื่องแรกวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ 
   สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในการเปิด
   ประชุมสมัยวิสามัญในเรื่องที่เร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งทางเทศบาลตำบลสามขาเราก็มีเรื่อง
   เร่งด่วนจึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญค่ะ  เพราะเป็นเรื่องพิจารณาที่เราไม่ได้อยู่
   ในวาระสมัยประชุมที่เราตั้งไว้ จึงขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญค่ะ เรื่องประธาน
   แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแรก คือ 
   - เรื่องขออนุมัติเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ อ้างถึง  
   หนังสือเทศบาลตำบลสามขา ที่ รอ ๕๘๙๐๑/๑๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สิ่ง
   ที่ส่งมาด้วย ประกาศอำเภอโพนทราย จำนวน ๑ ฉบับ ตามหนังสือท่ีอ้างถึง  
   ประธานสภาเทศบาลตำบลสามขา ได้ขออนุมัติเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
   ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตดูดทราย และพิจารณาขอโอนลด
   งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
   สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท ไปทาง
   หนองบัวลอย หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ 
   โครงการ นั้น นายอำเภอโพนทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๕ 
   ได้พิจารณาแล้ว จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
   ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 



๓ 

   ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามขา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียน
   มาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอแสดงความนับถือ ลงนาม 
   นายจิรศักดิ์  ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทราย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ 
   จังหวัดร้อยเอ็ด  
   - ประกาศอำเภอโพนทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา สมัย 
   วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลสามขา อำเภอ
   โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร้องขอให้นายอำเภอโพนทราย เรียกประชุมสภา 
   เทศบาลตำบลสามขา สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตาม 
   ความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   ถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ นายอำเภอโพนทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่า 
   ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ 
   ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้ว จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา สมัย
   วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ 
   น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นาย
   จิรศักดิ์  ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทราย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
   ร้อยเอ็ด ค่ะนี่คือคำสั่งจากนายอำเภอโพนทราย ให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญขึ้น ซึ่ง
   เป็นเรื่องเร่งด่วน ค่ะ และเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเรื่องที่ ๒ ต้องขอขอบคุณท่านนายก 
   รวมถึงฝ่ายบริหารทุกท่าน และท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
   หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ท่านได้บริจาคสมทบทุนสร้างโดมเพ่ือ 
   การศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา 
   ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ สำหรับทางฝ่ายสภาก็มีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุม
   ทราบเพียงเท่านี้ ต่อไปเรียนเชิญทางคณะผู้บริหารแจ้งรายละเอียดที่ประชุมในวาระ
   แจ้งให้ทราบ ขอเรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
    
   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้ทรง 
   เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีตำบลสามขา 
   ครับ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่ง
   เป็นการประชุมนอกกรอบที่เราตั้งเอาไว้ ซึ่งปกติเราจะประชุมกันสมัยถัดไป ในเดือน
   มิถุนายน ตามที่เราได้รับทราบว่ามันเป็นความจำเป็น คือเรื่องของเราที่จะดำเนิน
   โครงการ เรื่องการศึกษาดูงาน ที่เราไม่มีงบประมาณท่ีตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นที่ 
   จะต้องโอนงบประมาณ โดยเป็นการโอนงบประมาณการสร้างถนนคอนกรีตของหมู่
   ที่ ๓ ผมจึงอยากทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อน โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



๔ 

   เสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท ไปทางหนองบัวลอย หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท
   ซึ่งโอนเป็นโครงการศึกษาดูงานจำนวน ๒ โครงการ ซึ่งถ้ามีงบประมาณก็จะโอน 
   กลับมาคืนครับ เดี๋ยวรายละเอียดการศึกษาดูงานให้ทางท่านหัวหน้าสำนักได้นำ 
   เรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ เชิญครับ 
 
    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ กระผม พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านัก
   ปลัด ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำโครงการ ๒ โครงการ คือ โครงการอบรม
   และพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาล 
   ต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือ 
   พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในส่วนของเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ก็มี อสม. ผู้เข้าร่วม
   โครงการ ๙๐ คน และ อปพร. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๕ คน ในส่วนของงบประมาณ 
   โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่ 
   เกี่ยวข้อง งบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท และโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา 
   ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 
   ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของการด าเนินงาน เราจะอบรมที่เทศบาลต าบลสามขาและ
   เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง ก าหนดการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤษภาคม 
   ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. โดยวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พร้อมกันที่เทศบาลต าบลสามขา 
   เวลา ๒๐.๐๐ น. เดินทางจากเทศบาลต าบลสามขาไปที่จังหวัดระยอง  วันที่ ๒๔ 
   พฤษภาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. เราจะเข้าศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแส 
   ในเรื่องของ อสม. และอปพร. เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารที่เคียงทะเลรี
   สอร์ท แล้วเข้าพักที่โรงแรมเคียงทะเลรีสอร์ท เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร
   เย็นที่เคียงทะเลรีสอร์ท วันที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหาร
   เช้าที่เคียงทะเลรีสอร์ท เวลา ๐๙.๐๐ น. เราจะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรม 
   ธรรมชาติ  สองสลึง เวลา เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ณ 
   หาดแม่รำพึง ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการศึกษาดูงาน เวลา 
   ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการที่เคียงทะเลรี
   สอร์ท วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๐๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานที่บ้านจำรุง ๑๒.๐๐ น.
   รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับเทศบาลตำบลสามขา 
   เรื่องที่สอง ผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอโพนทราย เป็นเรื่องการจัดประเพณี
   บุญบั้งไฟ ก็นำเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าทางเทศบาลตำบลสามขาเราไม่ได้มีการ
   จัดประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดอนุญาตจัดประเพณีบุญบั้งไฟได้ตั ้งแต่
   วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถ้าจะจัดหลังจากนั้นให้เป็น 
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   อำนาจของนายอำเภอท่ีจะอนุญาตให้จัด ขอนำเรียนทุกท่านเพียงเท่านี้ครับ  
   ขอบคุณครับ 
 
   ค่ะสำหรับเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้นท่านนายกก็ได้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   แล้วนะคะ  
 
      
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  
                               วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ ๑) ครั้งที่ ๓ 

   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  ขอให้ทาง 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นำเรียนต่อท่ีประชุมว่าในการรับรอง 

   รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือว่าเพิ่มเติมหรือไม่  

   เชิญค่ะ 

 
    เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล
   ตำบลสามขา เขต ๒ ในฐานะเป็นเลขานุการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
   ขอนำเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 
   ตามท่ี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา ได้รับ 
   รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลตำบลสามขา แล้วนั ้น             
   ได้ประชุมในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
   เทศบาลตำบลสามขา เพื ่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ     
   (สมัยที่ ๑) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗   
   ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็น
   ว่าถูกต้อง ครบถ้วนไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อ
   ไว้ในรายงานการประชุมครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ 
 
    ทางคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา สมัย
   สามัญ (สมัยที่ ๑) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ รับรองรายงาน
   การประชุมแล้วค่ะ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
   ในรายละเอียดข้อมูลรายงานการประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงาน

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
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   การประชุมแต่อย่างใด ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมดิฉันขอมติที่ประชุม
   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ ๑) ครั้งที่ ๓
   เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค่ะ 

    ที่ประชุม  มีมติ - เห็นชอบ   1๑      เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
    - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  
   เรื่องเพื่อพิจารณาขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
   ประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่สภาเทศบาลตำบลสามขาอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
   ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อ 
   ใบอนุญาตดูดทราย และพิจารณาขอโอนลด งบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและ
   การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน 
   คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท ไปทางหนองบัวลอย หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้  
   ๔๘๙,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ โครงการ นั้น นายอำเภอ
   โพนทราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคำสั่งจังหวัด
   ร้อยเอ็ดที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้ว จึงเรียก
   ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามขา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธ 
   ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
   สามขาลงชื่อ นายจิรศักดิ์  ศรีบุญลือ  นายอ าเภอโพนทราย ปฏิบัติราชการแทน 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเร่งด่วน 
 
                  เรื่องพิจารณา ๔.๑ พิจารณาขออนุญาตดูดทรายขออนุญาตดูดทราย  ห้างหุ้นส่วน
   จ ากัดบุญเจริญราษี  หมู่ที่ ๕ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
     ๔.๑.๑ พิจารณาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 
   ๕๔ แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักทราย  
   บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ต าบลสามขา 
    ๔.๒ ญัตติพิจารณาขออนุญาตดูดทรายขออนุญาตดูดทราย  นายเมธี    
   ไกรการ  หมู่ที่ ๔  ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด   
     ๔.๒.๑ พิจารณาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 
   ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักทราย  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 
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   บริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ต าบลสามขา  เสนอโดยทางคณะผู้บริหาร ต่อไปเรียนเชิญทาง
   คณะผู้บริหารได้น าเรียน ชี้แจงในรายละเอียดข้อมูลเพื่อให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบ
   และพิจารณาร่วมกัน ขอเรียนเชิญค่ะ 
 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้
ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่านคะ ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเร่งด่วน เป็นเรื่อง
คณะผู้บริหารได้นำเรื่องการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล

กฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์

ก่อสร้าง และการพิจารณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ 

แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักทราย ของ

รายห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี  หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย 

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนำเรียนต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.๑ พิจารณาขออนุญาตดูดทรายขออนุญาตดูดทราย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญ
เจริญราษี (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น  ามูล หมู่ที่ ๕ ต าบลสามขา อ าเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง  

 - ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๐.๐๘/๖๗๗๖  ลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๗ ขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที ่ดิน (ขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย)  

 - ส่ิงที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว ๐๐๐๓ ลง
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี   ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตดูดทรายตาม 
  ความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล หมู่
  ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์
  ก่อสร้าง เนื้อที่ประมาณ ๓ - ๐ - ๐๐ ไร่ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
  สุวรรณภูมิ ตามคำขอ (แบบ ท.ด.๖๔) เลขที่ ๖๐๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
  ๒๕๖๗ 

   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย 
  พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
  เกี่ยวข้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จึงขอส่งเรื่องราวขอ 
  อนุญาตดูดทราบตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อ 

นางอุษณีย์  วินทะไชย  
รองนายกเทศมนตรีต าบล

สามขา 



๘ 

  ใบอนุญาตฯ) ดังกล่าวให้ท่านนำเรื่องเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในพื้นที่
  และการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ว่าเห็นควรให้
  ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายใน 
  บริเวณพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ หากลการประชุมมีมติอย่างไร ขอให้ส่งสำเนารายงาน
  การประชุมพร้อมความเห็นแจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือจักได้ประกอบการพิจารณา 
  ดำเนินการต่อไป     

   - พร้อมนี้ได้แนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตตามความในมาตรา 
  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) รายห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญ
  ราษี  ประกอบด้วย 

  ๑. หนังสือแนวทางปฏิบัติการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย
ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด  

  ๒. เรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.๖๔) 
  ๓. แผนที่แสดงการขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย

      ที่ดิน  
  ๔. บันทึกการประชุมหมู่บ้าน ม.๕ 

   เพ่ือให้การดำเนินงานธุรกิจของภาคเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
   ตามระเบียบ กระผมจึงนำเสนอเข้าที่ประชุมให้สภาได้พิจารณาร่วมกันและนำมติที่
   ประชุมรายงานให้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาอนุญาตต่อไป 
   ฉะนั้นเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอมติที่ประชุมสภา 
   เทศบาลตำบลสามขา เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 
       
   ค่ะ ท่านรองอุษณีย์ วินทะไชย  ท่านก็ได้น าเรียนเสนอรายละเอียดข้อมูลให้ที่ประชุม
   ได้รับทราบนะคะ ในเมื่อที่ ประชุมได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลที่ทางฝ่ายบริหารได้
   น าเสนอ ในเรื่องพิจารณาพิจารณาขออนุญาตดูดทรายขออนุญาตดูดทราย  ห้าง
   หุ้นส่วน จ ากัดบุญเจริญราษ ี หมู่ที่ ๕ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด 
   ร้อยเอ็ด อยากให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันอภิปรายค่ะ เชิญค่ะ 
 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้

ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ เรื ่องการขออนุญาตดูดทรายท่าทรายห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษีขอ
อนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะ

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



๙ 

เราจะได้มีรายได้ในการจัดเก็บภาษี นำเงินมาพัฒนาตำบลของเรา แต่ขอให้ซ่อมแซม
ถนนและการเดินรถให้อยู่ในกฎของเราด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้

ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ เรื ่องการขออนุญาตดูดทรายท่าทรายห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษีขอ
อนุญาตดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพน
ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง กระผมเห็นด้วยครับ 
เพราะเราจะได้มีรายได้ในการจัดเก็บภาษี นำเงินมาพัฒนาตำบลของเรา แต่ขอให้
ผู ้ประกอบการวิ ่งรถในห้วงเวลาที ่กำหนด และน้ำหนักการบรรทุกเป็นไปตาม
ระเบียบที่กำหนดด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
 ค่ะ ท่านทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  และท่านบุญศรี  โต๊ะสิงห์  

สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑    ได้เสนอต่อที่ประชุม เห็นด้วยนะคะเพราะทางท้องถิ่น
เราจะได้จัดเก็บภาษีนำเงินมาพัฒนาตำบลเรานะคะ   มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ 
ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นควรให้ รายห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี 
ได้รับการต่อใบอนุญาตดูดทราย ในแม่น้ ามูล หมู่ท่ี ๕ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ยกมือค่ะ 

  ที่ประชุม มีมติ - เห็นชอบ   1๑  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 ค่ะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 

ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์
ในการพาณิชย์ก่อสร้างต่อไป  

 ๔.๑.๑ พิจารณาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักทราย บริเวณ
พื นที่หมู่ที่ ๕ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ต่อไปเป็นการพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักทรายห้างหุ้นส่วน
จำกัด บุญเจริญราษี บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัด

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชมุ 

นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 



๑๐ 

ร้อยเอ็ด โดยเชิญผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเรียนชี้แจงในรายละเอียด เพื่อให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลสามขา ได้พิจารณาในการขออนุญาตต่อไป เชิญค่ะ 

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักทราย บริเวณพื้นที่ หมู่ที ่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาฯ และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น 

ซึ่งการประกอบกิจการดูดทรายในพ้ืนที่ จะต้องมีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักทราย (กรมป่าไม้) และมีมติเห็นชอบในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
รวมถึงเทศบาลเองก็ต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงด้วยเช่นเดียวกันกัน ว่าพื้นที่
ดังกล่าวหากมีการพักทรายแล้วจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่  เพื่อ
ป้องกันปัญหา/ข้อร้องเรียนตามมา 

ฝ่ายบริหารได้น าเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้
เป็นสถานที่พักทราย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยห้างหุ ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราศี อยากให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกัน
อภิปรายค่ะ เชิญค่ะ 

  
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาล
   เขต ๑ การพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง 
   พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักทราย บริเวณพ้ืนที่ 
   หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ดิฉันก็เห็นดีด้วยค่ะ  
   เนื่องจากพ้ืนที่ที่เข้าท าประโยชน์ ไม้ได้สร้างความเสียหายให้สิ่งแวดล้อม ดิฉันก็เห็นดี
   ด้วยค่ะ 
  
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสอน  ใจดี  สมาชิกสภาเทศบาล 
   เขต ๑ การพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง 
   พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักทราย บริเวณพ้ืนที่ 

นางอุษณีย์  วินทะไชย  
รองนายกเทศมนตรีต าบล

สามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายสอน  ใจดี  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



๑๑ 

   หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด กระผมก็เห็นดีด้วยครับ  
   ขอบคุณครับ 

 ตามท่ีผู้บริหารเสนอข้างต้นฯ ไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอ หรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่
ประชุมท่านใดเห็นควรอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี เข้าทำประโยชน์
ในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  

 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักทราย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ยกมือ ค่ะ 

ที่ประชุม มีมติ - เห็นชอบ   ๑๑  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 ค่ะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราษี เข้าทำประโยชน์ใน

เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักทราย บริเวณพื้นที ่ หมู่ที ่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ค่ะ 

 ๔.๒ พิจารณาขออนุญาตดูดทราย นายเมธี  ไกรการ หมู่ที่ ๔ ต าบลสามขา 
อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  ต่อไปเรียนเชิญผู้บริหารได้นำเสนอรายละเอียด
ข้อมูลให้ที่ประชุม ในการขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ของนายเมธี  ไกรการ หมู่ที่ ๔ 
ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เรียนเชิญค่ะ 

 เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู ้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 - ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๒๐.๐๘/๖๗๘๐ ลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๗ ขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที ่ดิน (ขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย)  

 - ส่ิงที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๑.๑/ว ๐๐๐๓ ลง
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   ด้วย นายเมธี  ไกรการ ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ 
  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๔  ตำบลสามขา 
  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง เนื้อท่ี 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางอุษณีย์  วินทะไชย  
รองนายกเทศมนตรีต าบล

สามขา 



๑๒ 

  ประมาณ ๓ - ๐ - ๐๐ ไร่ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ ตาม
  คำขอ (แบบ ท.ด.๖๔) เลขที่ ๖๐๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

   ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย 
  พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
  เกี่ยวข้อง สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ จึงขอส่งเรื่องราวขอ 
  อนุญาตดูดทราบตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อ 
  ใบอนุญาตฯ) ดังกล่าวให้ท่านนำเรื่องเข้าที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นราษฎรในพื้นที่
  และการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็น ว่าเห็นควรให้
  ราย นายเมธี  ไกรการ ได้รับการต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
  หรือไม่ หากลการประชุมมีมติอย่างไร ขอให้ส่งสำเนารายงาน การประชุมพร้อม 
  ความเห็นแจ้งให้ทราบด้วย เพ่ือจักได้ประกอบการพิจารณา ดำเนินการต่อไป     

   - พร้อมนี้ได้แนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตตามความในมาตรา 
  ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) รายนายเมธี  ไกรการ   
  ประกอบด้วย 

  ๑. หนังสือแนวทางปฏิบัติการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย       
ประจำ จังหวัดร้อยเอ็ด  

  ๒. เรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.๖๔) 
  ๓. แผนที่แสดงการขออนุญาตดูดทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย

      ที่ดิน  
  ๔. บันทึกการประชุมหมู่บ้าน ม.๔ 

 เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจของภาคเอกชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามระเบียบ กระผมจึงนำเสนอเข้าที่ประชุมให้สภาได้พิจารณาร่วมกันและนำมติที่
ประชุมรายงานให้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาอนุญาตต่อไป 
ฉะนั ้นเพื ่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอมติที ่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลสามขา เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 

 ผู้บริหารก็ได้นำเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขออนุญาตดูดทราย ตามมาตรา ๙ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) รายนายเมธี  ไกรการ ขออนุญาต
ดูดทราย (ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่า เห็นควรให้รายนายเมธี  ไกรการ ได้รับ
การต่อใบอนุญาตให้ดูดทรายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ เชิญค่ะ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 



๑๓ 

 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้

ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๒ เรื่องการขออนุญาตดูดทรายท่าทรายนายเมธี  ไกรการ ขออนุญาตดูดทราย 
(ขอต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง กระผมเห็นด้วยครับ เพราะเราจะได้
มีรายได้ในการจัดเก็บภาษี นำเงินมาพัฒนาตำบลของเรา แต่ขอให้ผู้ประกอบการวิ่ง
รถให้กำหนดความเร็วและควบคุมน้ำหนักการบรรทุกตามระเบียบที่กำหนดด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

  
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้

ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุธี  สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 
๒ เรื่องการขออนุญาตดูดทรายท่าทรายนายเมธี  ไกรการ ขออนุญาตดูดทราย (ขอ
ต่อใบอนุญาตฯ) ในแม่น้ำมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง กระผมเห็นด้วยครับ เพราะเราจะได้มีรายได้
ในการจัดเก็บภาษี นำเงินมาพัฒนาตำบลของเราครับ ขอบคุณครับ 

 
 ค่ะ ท่านสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  และท่านสุธี  สีจันดา  

สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒    ได้เสนอต่อที่ประชุม เห็นด้วยนะคะเพราะทางท้องถิ่น
เราจะได้จัดเก็บภาษีนำเงินมาพัฒนาตำบลเรานะคะ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ 
ถ้าไม่มี  ดิฉันขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นควรให้ รายนายเมธี  ไกรการ ได้รับการต่อ
ใบอนุญาตดูดทราย ในแม่น้ ามูล หมู่ท่ี ๔ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ยกมือค่ะ 

ที่ประชุม มีมติ - เห็นชอบ   1๑  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 ค่ะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายเมธี  ไกรการ ได้รับการต่อใบอนุญาตดูดทราย ใน

แม่น้ ามูล หมู่ท่ี ๔ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการ
พาณิชย์ก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ในการพาณิชย์ก่อสร้าง ต่อไป 

 ๔.๒.๑ พิจารณาขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักทราย บริเวณ
พื นที่หมู่ที่ ๔ ต าบลสามขา อ าเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายสมชัย  ธรรมรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายสุธี  สีจันดา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 



๑๔ 

 ต่อไปเป็นการพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักทรายนายเมธี  ไกร
การ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเชิญ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเรียนชี้แจงในรายละเอียด เพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
สามขา ได้พิจารณาในการขออนุญาตต่อไป เชิญค่ะ 

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้ทรง
เกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักทราย บริเวณพื้นที่ หมู่ที ่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยนายเมธี  ไกรการ  เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาฯ และดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น 

ซึ่งการประกอบกิจการดูดทรายในพ้ืนที่ จะต้องมีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็น
สถานที่พักทราย (กรมป่าไม้) และมีมติเห็นชอบในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
รวมถึงเทศบาลเองก็ต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงด้วยเช่นเดียวกันกัน ว่าพื้นที่
ดังกล่าวหากมีการพักทรายแล้วจะเกิดผลกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่  เพื่อ
ป้องกันปัญหา/ข้อร้องเรียนตามมา 

ฝ่ายบริหารได้น าเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้
เป็นสถานที่พักทราย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยห้างหุ ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราศี อยากให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกัน
อภิปรายค่ะ เชิญค่ะ 

  
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายกล้า  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล
   เขต ๒ การพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง 
   พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักทราย บริเวณพ้ืนที่ 
   หมู่ที่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด กระผมก็เห็นดีด้วยครับ 
   ขอบคุณครับ 
  
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสิริพงษ์  สิริวุฒิธรรม  สมาชิกสภา

นางอุษณีย์  วินทะไชย  
รองนายกเทศมนตรีต าบล

สามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นายกล้า  กมลเลิศ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายสิริพงษ์  สิริวุฒิธรรม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



๑๕ 

เทศบาล   เขต ๑ การพิจาณาขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่ง 
   พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักทราย บริเวณพ้ืนที่ 
   หมู่ที่ ๕ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด กระผมก็เห็นดีด้วยครับ  
   ขอบคุณครับ 

 ตามท่ีผู้บริหารเสนอข้างต้นฯ ไม่ทราบมีท่านใดจะเสนอ หรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่
ประชุมท่านใดเห็นควรอนุญาตให้นายเมธี  ไกรการ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่พัก
ทราย บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ยกมือ 
ค่ะ 

ที่ประชุม มีมติ - เห็นชอบ   ๑๑  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 ค่ะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นายเมธี  ไกรการ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตาม

มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อใช้เป็นสถานที่พัก
ทราย บริเวณพ้ืนที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ค่ะ 

 ๔.๓ พิจารณาขอโอนลดงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ 
โครงการ คือ 

   ๑. แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
   อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
   เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๙,๐๐๐ บาท 
   ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งบ 
   ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน  
   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
    จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม  ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
   ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเก่ียวกับการขอโอนงบประมาณตามโครงการดังกล่าว
   มาค่ะ เรียนเชิญฝ่ายบริหารได้นำเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อให้ที่ประชุม
   ได้พิจารณาร่วมกัน เชิญค่ะ 

   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนาย
   สกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับทางผู้บริหารได้ขอเสนอญัตติเพ่ือ

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



๑๖ 

   พิจารณาอนุมัติ โอนลดงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ 
   ซึ่งเราไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะโอนลดงบประมาณ เพ่ือ
   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   พิจารณาขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
   ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
   หลวงชนบทไปทางหนองบัวลอย หมู่ ๓  ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น   

 รายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ คือ    
   ๑. แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
   อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
   เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๙,๐๐๐ บาท 
   ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งบ 
   ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน  
   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
    จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม  ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
   ซึ่งรายละเอียดโครงการมีดังนี้ครับ 
   โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ผู้น าทางด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ท่ี
   เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลสามขา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

   หลักการและเหตุผล 

   เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ อสม. สามารถปฏิบัติงานด้านอนามัยและ 
   สิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง
   จัดให้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ เพ่ิมทักษะความสามารถให้มีศักยภาพการท างาน
   ที่สูงขึ้น และ การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขจากกลุ่ม อสม. อื่นๆ ที่ประสบ 
   ความส าเร็จในการพัฒนางานสาธารณสุข นับเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะ
   ท าให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างชุมชน และส่งผลให้เกิด 
   แนวทางในการแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
   เศรษฐกิจและสังคมได้  ดังนั้นเทศบาลต าบลสามขา จึงได้จัดท าโครงการอบรมและ
   พัฒนาศักยภาพ ผู้น าทางด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบล
   สามขาประจ าปี 2567 ขึ้น 

   วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และวิทยากรใหม่ๆ ในการ 
   ด าเนินการสาธารณสุขมูลฐานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข 
   2. เพื่อพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพในการ 



๑๗ 

   ปฏิบัติงานสาธารณสุขไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 
   3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข 
   4. เพ่ือน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ 
   แนะน าต่อพ่ีน้องประชาชนในชุมชน 

   ผลที่คาดว่าได้รับ 
          1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนา
   ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างชุมชน 
   / เทศบาล 
         2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่น าเอาแบบอย่างที่ดีที่ได้รับ
   จากการไปศึกษาดูงานมาปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนอย่างเหมาะสม 
         3. อาสามสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่มีการประสานงานที่มีการ
   ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
        4. หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ ร.9 มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและแนะน าต่อพ่ีน้อง
   ประชาชนในชุมชน  

   - พิจารณาขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
   หลวงชนบทไปทางหนองบัวลอย หมู่ ๓  ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท   

   - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน งบ 
   ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้าน 
   สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๙,๐๐๐ บาท 

   โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
   (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 

   หลักการและเหตุผล 

   เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ชุมชนต าบลสามขา และเพ่ิมทักษะการ
   ปฏิบัติในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่
   อาจจะเกิดข้ึนให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าระงับสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่  การ
   ฟ้ืนฟูบูรณะหลังจากภัยพิบัติผ่านไปแล้วได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสร้างความ
   สามัคคี สร้างจิตส านึกรักความปลอดภัย การเสียสละตนเอง และให้มีความรู้เท่าทัน
   ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจ
   เกิดข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
   ตามหลักวิชาการมากข้ึน ซึ่งจะท าให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อย



๑๘ 

   ที่สุด ดังนั้นเทศบาลต าบลสามขา จึงจัดท าโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น 

   วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ได้มคีวามรู้ความเข้าใจใน
   การป้องกันและบรรเทาภยันตราย หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย 
   ภัยทางอากาศ ภัยจากการก่อวินาศภัย การอพยพประชาชนและส่วนราชการ 

   ๒. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และกว้างขวางในการ
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๓. เพ่ือปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันภัย 

   ผลที่คาดว่าได้รับ 

   ๑. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความสามารถในการ 
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันเกิดจากสาธารณภัย มีความมั่นใจในความ 
   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้อง 

   ๒. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพย์สิน
   ของประชาชนที่ประสบภัย การรักษาสถานที่ที่เกิดเหตุ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
   ของรัฐในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

   ๓. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต้องเผชิญเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ 
   ทันที 

   - พิจารณาขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
   งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
   หลวงชนบทไปทางหนองบัวลอย หมู่ ๓  ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท 

   - เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ 
   บรรเทาสาธารณะภัย งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
   ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
   ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี พ.ศ.
   ๒๕๖๗ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   เพ่ือให้โครงการนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผมจึงขออมติที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
   ขอโอนลดงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง 
   ชนบทไปทางหนองบัวลอย หมู่ ๓ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการดังกล่าว 
   จ านวน ๒ โครงการ ดังที่กล่าวมาข้างต้นครับ ขอบคุณครับ 



๑๙ 

   ฝ่ายบริหารได้น าเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจาณาขออนุมัติขอโอนลด 
   งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
   แล้ว รายละเอียด คือ 
   พิจารณาขอโอนลดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบ
   ลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
   หลวงชนบทไปทางหนองบัวลอย หมู่ ๓  ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือตั้งจ่ายเป็น   

 รายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ คือ    
   ๑. แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
   อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
   เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๙,๐๐๐ บาท 
   ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งบ 
   ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน  
   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
    จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม  ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
   ลำดับต่อไป อยากให้ท่านสมาชิกได้ร่วมกันอภิปรายค่ะ เกี่ยวกับการพิจาณาขอ 
   อนุมัติขอโอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการเชิญ
   ค่ะ เชิญท่านสมบูรณ์  บุญอำนวย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เชิญค่ะ 
 
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภา 
   เทศบาลเขต ๑ จากการที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โอนลด
   งบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ ก็เห็นด้วย เพ่ือการ
   ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล   แต่ถ้ามีงบประมาณเข้ามาก็อยากให้มาท าตาม
   โครงการเดิมครับ  ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 
 
   ค่ะ ท่านสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ท่านก็เห็นดีด้วย สนับสนุน
   ในเรื่องที่ทางผู้บริหารได้น าเสนอเข้ามานะคะ ไม่คัดค้านแต่ถ้ามีงบประมาณเข้ามาก็
   อยากให้เอามาท าตามโครงการเดิมค่ะ เรียนเชิญท่านรองอนันตา  โพธิ์อุดม ค่ะ 
 
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงงบประมาณสถานะ 
   การเงิน การคลัง ณ ปัจจุบัน ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลต าบลสามขา มี
   งบประมาณคงเหลืออยู่ ๑,๓๐๐,๖๐๒.๘๕ บาท มีรายจ่ายที่อยู่ระหว่าด าเนินการ 
   อาหารกลางวัน นม ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางสาวอนันตา  โพธิ์อุดม  
รองปลัดเทศบาลต าบล 

สามขา 



๒๐ 

   ต่างๆ ค่าเครื่องแบบนักเรียน อยู่ที่ ๘๑๖,๓๗๒ บาท ก็จะมีงบประมาณคงเหลือ  ณ 
   วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ อยู่ที่ ๔๘๔,๒๓๐ บาท ขอน าเรียนให้สภาได้รับทราบใน
   ส่วนของสถานะการเงินการคลังค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
   ท่าน อนันตา  โพธิ์อุดม รองปลัดเทศบาลต าบลสามขา ก็ได้น าเรียนสถานะการเงิน 
   การคลัง ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็นอีก 
   หรือไม่ค่ะ เชิญท่านวุฒิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เชิญค่ะ 
 
   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้
   ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายวุฒิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภา 
   เทศบาลเขต ๒ จากการที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โอนลด
   งบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ เพ่ือเป็นการเตรียม
   ความพร้อมและเพ่ิมทักษะให้ อสม. และ อปพร. ผมก็เห็นดีด้วยครับ แต่ถ้ามี 
   งบประมาณเข้ามา ก็อยากให้เอามาท าให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
   ค่ะ ท่านวุฒิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ท่านก็เห็นดีด้วย สนับสนุน
   แต่ถ้ามีงบประมาณเข้ามาก็อยากให้เอามาท าตามโครงการเดิมค่ะ มีสมาชิกท่านใดที่
   จะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ค่ะ เชิญท่านก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภา
   เทศบาลต าบลสามขา เชิญค่ะ 
 
   ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
   ต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
   รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา เรื่องการขอโอนลดงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่าย
   เป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ ผมก็เห็นดีด้วยครับ การที่จะไปศึกษาดูงาน 
   เมื่อไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ก็จ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการ
   ใหม่ ผมก็เห็นดีด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
   ค่ะ ท่านรองก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ท่านก็ได้
   อภิปรายนะคะเห็นดีด้วย เมื่อไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ก็จ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือไม่
          คะถ้าไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ต่อไป 

   ดิฉันจะขอมติตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอญัตติเข้ามา คือ พิจารณาขอโอนลดงบประมาณ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบทไปทางหนองบัวลอย 

   หมู่ ๓  ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ คือ
         ๑. แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 

   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์  
รองประธานสภาเทศบาล

ต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นายวุฒิพงค์  แก้วงาม  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 



๒๑ 

          อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
   เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๙,๐๐๐ บาท 
   ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งบ 
   ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน  
   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม  ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
   ค่ะในเรื่องเร่งด่วน สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับทางผู้บริหารที่เสนอญัตติเข้ามาโปรด
   ยกมือค่ะ   

    ที่ประชุม มีมติ - เห็นชอบ   1๑      เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
  - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
   ค่ะเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติที่ประชุมเห็นชอบ โอนลดงบประมาณ แผนงาน 
   อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบทไปทางหนองบัวลอย 
   หมู่ ๓  ตั้งไว้ ๔๘๙,๐๐๐ บาท  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๒ โครงการ คือ
          ๑. แผนงานสาธารณสุข งานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย 
   เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ
           อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าทางด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
   เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน ๓๓๙,๐๐๐ บาท 
   ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย งบ 
   ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
   รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
   ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ จ านวน  
   ๑๕๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณรวม  ๔๘๙,๐๐๐ บาท ค่ะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   ค่ะ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ  วันนี้ต้องขอขอบคุณทุก
   ท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ ปิดประชุม เวลา 
   ๑๒.๓๐  น. 
 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 


